



ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

ตามประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๐๑	นายศรายุทธ	ญาติพร้อม	
๐๒	นายทศพล	ขัมภกร	
๐๓	นายธนพล	สุภาพงษ์	

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้น กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเอง ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
<p>การประเมิน ครั้งที่ ๑</p> <p>๑. ความรู้</p> <p>๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร</p> <p>๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร</p> <p>๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ</p> <p>๒.๑ ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์และใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรที่กำหนด</p> <p>๒.๒ การเตรียมเครื่องจักรกลการเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ การติดเครื่องมือ ตรวจสอบก่อนการใช้งาน</p> <p>๒.๓ การใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์และใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลอย่างถูกวิธี</p> <p>๒.๔ การออกแบบ/เขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น</p>	<p>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.</p> <p><u>ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ</u></p> <p>ผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ข้อ ๓</p>
<p>การประเมิน ครั้งที่ ๒</p> <p>๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล</p> <p>๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์</p> <p>๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ</p> <p>๓.๓ มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม</p> <p>๓.๔ ทักษะ ทักษะ แรงจูงใจ</p>	<p>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p><u>ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ</u></p>

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียน และผู้ที่ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ข้อที่ ๓ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบหน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (จัดเตรียมมาเอง) และต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

๓. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายदनัย คำขวัญ)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์